

จากหนังสือ Sansiri เดือน ธันวาคม 2007 Welcome to Better life : 2 หน้า



Welcome to Better life

คุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

สมบูรณ์ ชาวนโกศล (โบบิ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโปรเกรสซีฟไฮเอนด์ระดับโลก

ทั้งที่การมองเห็นเป็นปัจจัยที่มีผลกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์โดยตรง

แต่น่าเสียดายว่าในปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ละเลยไม่ใส่ใจดูแล กว่าจะรู้ตัว ก็สายเกินไป ทำให้ อ. โบบิ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น โปรเกรสซีฟไฮเอนด์ พยายามย้ำเสมอว่า “ Life is too short to limit your vision ”

เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ อ. โบบิ ผู้ชายที่เปี่ยมด้วยเชื่อมั่น และศรัทธา ในคุณค่าแห่งการมองเห็น แห่งศูนย์แว่นตาไอชอปติก บนเราวิ้นแวงค็อก ชั้น 4 ศูนย์ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโปรเกรสซีฟไฮเอนด์ระดับโลก

“ Life is too short to limit your vision ” หมายความว่าอย่างไร ?

‘ Limit your vision = Limit your life ’ เราไม่ได้มีอายุยืนยาวสองร้อยปี

แล้วทำไมเราต้องจำกัดคุณภาพการมองเห็นของตัวเองเพียงเพราะ เสียตายนเงินเดือนละไม่กี่พันบาท

ทำไมเราต้องจำกัดประสิทธิภาพในการทำงาน จำกัดกำลังความคิด จำกัดสติปัญญาของตัวเองด้วยการใช้เลนส์แว่นตา

คุณภาพต่ำ ผมงกลัวรับประกันว่าแว่นตาโปรเกรสซีฟไฮเอนด์สามารถช่วยให้ผู้ มีอาการสายตาวาระยะใกล้

มองชัดทุกระยะในเสี้ยววินาที ใส่สบาย ทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น บ่อยครั้งที่ลูกค้า

บอกผมว่า แว่นของผมใสแล้วดีขึ้น สบายขึ้น มีความสุขมากขึ้น จริง ๆ แล้ว ผมไม่ได้ขายเลนส์แว่นตานะ

ผมขายคุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุดเท่าที่ เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเป็นไปได้

“ ผมรักการมองเห็นของผู้คน เชื่อมั่นในคุณภาพการมองเห็นของผู้คน ว่าสูงค่า

แว่นสายตาระดับไฮเอนด์ของไอชอปติกจึงไม่ใช่แค่แว่นสายตาที่ทำให้ มองเห็นชัด แต่เป็นแว่นสายตาแห่งความเชื่อ

ใสแล้วมีพลัง มีความสุข มีวิชั่น มองได้ไกลขึ้น เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น และถ้าคุณเชื่อ คุณก็ทำได้ทุกสิ่ง ”



วัดมุมเทของแว่นเพื่อคุณภาพการมองเห็นที่ดีกว่า

ทำไมถึงกล้าคิดที่จะทำศูนย์แว่นตาระดับไฮเอนด์ที่ดีที่สุดในโลก

จุดก้าวกระโดดเกิดจากการเริ่มทดลองทำร้านแว่นแนวคิดใหม่

ที่ออกแบบเพื่อขายแว่นตาโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงโดยเฉพาะจนสามารถขาย

แว่นตาโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงได้มากที่สุดในช่วงนั้น ที่น่าแปลก คือ จำนวน 98% ของลูกค้ามาจากแถบสแกนดิเนเวีย

นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ที่ต้องการแว่นตาคุณภาพดีที่สุด แล้วมีการบอกต่อพ่อแม่ ญาติ ๆ และเพื่อนๆ

ว่ามีแว่นตาร้านหนึ่งในเมืองไทย ที่ทำแว่นตาโปรเกรสซีฟ ได้ดีกว่ายุโรป ใส่ได้ดีกว่า สบายกว่า เหมือนวัยหนุ่มสาว

ทำให้ชื่อเสียงโด่งดังถึง เมืองนอก มีลูกค้าจากยุโรปหลายรายมาทำแว่นตาโปรเกรสซีฟกับผม มาขอโทษ

เพราะรู้สึกผิดที่เคยดูถูกอยู่ในใจว่า คุณภาพคงไม่ดีเท่าไร เพราะเห็นราคา ไม่ก็หมิ่นกว่าบาทกึ่งนึงแล้วว่าต้องห่วยแน่ ๆ

แต่เมื่อได้ใส่แล้วกลับเหนือกว่า แว่นอันละแสนที่เขาพึ่งทำมาจากยุโรป เหตุการณ์ครั้งนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้น ทำให้คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ให้โลกรู้ว่า “ คนไทยตรวจวัดสายตาประกอบแว่น โปรเกรสซีฟ ไฮเอนด์ได้ดี ”



ระบบการตรวจวัดสายตาดิจิตอลสามมิติ

ทราบมาว่าแว่นตาของไอชอปติก คิวยาว ตรวจวัดละเอียดมาก ราคา อันละเป็นแสน ๆ สั่งที่รอเป็นเดือน ๆ

ใช้ครับ ราคาเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟไฮเอนด์ มีตั้งแต่คู่ละ 18,000 บาท ไปจนถึง 80,000 บาท ใช้เวลาทั้งสิ้นเฉลี่ยแล้วต่อขึ้นประมาณ 45 วันตั้งแต่ กระบวนการตรวจวัด วิเคราะห์ค่าสายตา ทดลองเลนส์ ออกแบบเลนส์ สั่งเลนส์ ฝนเลนส์เข้ากรอบ ผมมุ่งมั่นทำให้แว่นตาทุกอัน ถูกต้อง แม่นยำในทุกรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถทำได้ ระบบการวัดสายตาของเรา มีความละเอียดสูงถึง 0.06 ไดออปเตอร์

แว่นทุกอันผมเป็นคนสกรีนตรวจสอบทุกค่าสายตาด้วยตัวเอง เพราะอยากให้แว่นทุกอันจาก ISOPTIK คือ แว่นที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความประณีตระดับมาสเตอร์พีซ และความใส่ใจในทุกรายละเอียด เป็นหลักการที่ผมยึดถือมาตลอด เพราะนิสัยส่วนตัวของผม ถ้าทำได้แล้วไม่ดีก็ไม่ทำเลย แต่ถ้า ทำแล้วต้องสุดยอด



ปรัชญาการทำแว่นของผม จึงครอบคลุม 3 ประการ “ **See better , Feel better and Look better.** ”  
ด้วยความมั่นใจที่ได้รับการพิสูจน์จากการ บอกต่อปากต่อปากของลูกค้า จนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์ตรวจวัดสายตา  
ประกอบแว่นโปรเกรสซีฟไฮเอนด์ที่ดี จึงทำให้ประโยคติดปากของ อ. โบบิ ที่มักเอ่ยยามส่งมอบแว่นให้ลูกค้า  
ไม่ใช่เรื่องกล่าวเกินจริง “ **Welcome to better life** ”

**ปัจจุบัน ศูนย์แว่นตาไอชอปติก ได้ย้ายมาอยู่**

อาคาร AIA CAPITAL CENTER ( AIACC ) ชั้น 2 โซนร้านค้าหน้าตึก ถ.รัชดาภิเษก เลขสถานทูตจีน 20 เมตร ติดกับ  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แห่งใหม่ และ อยู่ก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานี ศูนย์วัฒนธรรม 120 เมตร

เปิดวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 11:00 - 19:00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์

โทรนัดเวลา : 086 - 565 - 5711 หรือ 086 - 970 - 0794



( เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณานัดล่วงหน้า )

เลนส์แว่นตาไอชอพติก มีจำหน่ายที่ ศูนย์แว่นตาไอชอพติก เท่านั้น โปรดระวังการแอบอ้าง



คำยืนยัน

จากผู้ใส่แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ ไอชอพติก (คลิก)

สายด่วน อาจารย์โบบิ : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.

ศูนย์แว่นตาไอชอพติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 19:00 น.

หยุดทุกวันจันทร์ - อังคาร

สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา

โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998

( เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ )

LINE ID : @isoptik

Email : [isoptik@gmail.com](mailto:isoptik@gmail.com)